

*
Số 89 - KH/TU

TP. Yên Bái, ngày 20 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời, cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 22/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX về xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động số 25-KH/TU ngày 25/12/2020 của Thành ủy Yên Bái về việc thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố, tạo môi trường văn hóa, động lực tinh thần, huy động sự vào cuộc của người dân trong việc xây dựng con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với kế hoạch cụ thể

để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ. Các nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể, rõ ràng, gắn kết chặt chẽ, mang ý nghĩa nền tảng, cốt lõi, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác tuyên truyền phải được thực hiện đồng bộ, đổi mới về nội dung, hình thức, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh, tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của con người thành phố Yên Bái. Phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và các phong trào thi đua được phát động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, năng lực sáng tạo, trách nhiệm; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, vừa mang đặc trưng văn hóa, con người Việt Nam, vừa thấm đậm nét riêng của con người thành phố Yên Bái, để văn hóa, con người thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển thành phố, mang lại cuộc sống ngày càng văn minh, hạnh phúc cho mọi người dân.

2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng và phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa, để văn hóa, con người thực sự là động lực, nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của thành phố theo hướng “*xanh, bản sắc, hạnh phúc*”. Phát triển văn hóa phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu mang lại cuộc sống ngày càng văn minh, hạnh phúc cho mọi người dân.

Xây dựng con người thành phố Yên Bái phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần với 05 chuẩn mực: ***Văn minh - Thân thiện - Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập***, cụ thể như sau:

Văn minh: Trong giao tiếp, ứng xử, ngôn ngữ, lời nói chuẩn mực, thân thiện, niềm nở, lịch sự với mọi người xung quanh.

Thân thiện: Có lối sống gần gũi, niềm nở, tôn trọng, đối xử tốt, chân thành với người khác; luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người khác khi cần thiết; văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh.

Đoàn kết: Luôn có ý thức đoàn kết, liên kết, có trách nhiệm xây dựng và gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, góp sức cùng cộng đồng xây dựng thành phố Yên Bái phát triển "*Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc*"; bình đẳng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, gia đình với người khác và cộng đồng.

Sáng tạo: Chủ động nghiên cứu, tìm tòi cái mới, hữu ích từ thực tế công việc và cuộc sống; từ đó, mạnh dạn áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất và cuộc sống để giải quyết công việc được nhanh chóng, đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng cao.

Hội nhập: Luôn học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân để nắm bắt thời cơ, chủ động tham gia các hoạt động và phát triển cùng cộng đồng; nỗ lực học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, của tỉnh; của thành phố; tích cực, chủ động giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn thành phố với bạn bè trong nước và quốc tế.

3. Các chỉ tiêu cụ thể

- Có trên 93% số hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", *trong đó có tối thiểu 5% số gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.*

- Có trên 92% thôn, tổ đạt danh hiệu "Thôn, tổ dân phố văn hóa", *trong đó có tối thiểu 5% số thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu.*

- Có trên 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", *trong đó có tối thiểu 5% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu.*

- Phân đấu đến năm 2025, mỗi xã, phường xây dựng tối thiểu 05 mô hình tổ tự quản thực sự tiêu biểu về nông thôn mới, đô thị văn minh trên các lĩnh vực để làm hạt nhân, nhân rộng.

- 100% các xã, phường, thôn, tổ dân phố có các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tối thiểu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng và nhân dân. *Trong đó: phấn đấu xây dựng ở các xã, phường (nơi có điều kiện về đất đai) có 01 trung tâm văn hóa, thể thao với quy mô tương xứng, kiến trúc hiện đại, bền vững, phù hợp với đặc trưng văn hóa của từng địa phương.*

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ chung

Các cấp ủy, chính quyền, phòng, ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội thành phố:

(1) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành

phố Yên Bái. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 22/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX về xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” giai đoạn 2021-2025. Gắn nội dung nhiệm vụ xây dựng con người thành phố Yên Bái với phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”, góp phần xây dựng “*Gia đình văn hóa*”, “*Thôn, tổ dân phố văn hóa*”, “*Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới*”, “*Phường đạt chuẩn văn minh đô thị*”, “*Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa*” tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

(2) Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố về các chuẩn mực con người thành phố Yên Bái thông qua nhiều hình thức như: Pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các cuộc họp, hội thi..., đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(3) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá bản sắc.

(4) Xây dựng hình ảnh con người thành phố Yên Bái "Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Phát động các phong trào thi đua xây dựng con người thành phố Yên Bái phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phong trào thi đua tạo môi trường văn hóa, để văn hóa, con người thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển, mang lại cuộc sống ngày càng văn minh, hạnh phúc cho mọi người dân.

(5) Tập trung huy động các nguồn lực để phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái đáp ứng yêu cầu phát triển.

(6) Hằng năm, tổ chức đánh giá việc thực hiện xây dựng con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

2.1. Xây dựng, bảo tồn và phát triển văn hóa

2.1.1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tình làng, nghĩa xóm đoàn kết, gắn bó; tự giác và gương mẫu thực hiện quy ước của địa phương; quy chế của cơ quan, đơn vị; có ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý, văn minh trong giao tiếp ứng xử; có trách nhiệm, ý chí, khát vọng vươn lên.

* **Ở khu dân cư:** Phát huy ý thức tự giác, tự quản của nhân dân; hình thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội: Không dựng rạp lán chiếm hành lang, lòng đường giao thông khi chưa được cơ quan quản lý ở địa phương cho phép; không mở âm thanh vượt quá độ ồn cho phép; không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm. Vận động nhân dân tổ chức cưới trong một ngày, không phô trương, lãng phí. Hạn chế viếng đám tang bằng vòng hoa, bức trướng; khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng. Không vi phạm các quy định khi tham gia các hoạt động lễ hội; Chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, tổ chức các sự kiện; thực hiện nghiêm việc treo cờ Tổ quốc; tự giác quản lý, bảo vệ vỉa hè, chăm sóc cây xanh trước nhà; tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang nhà cửa, đường phố trong các ngày lễ, tết, đưa phong trào toàn dân thành phố tham gia trang trí xóm, phố trong dịp Tết Nguyên Đán hằng năm trở thành nét văn hóa riêng, đặc sắc của người dân thành phố.

Đổi mới nội dung tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các chủ đề như: Bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... kết hợp với tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa các khu dân cư đảm bảo vui tươi, ý nghĩa, thiết thực. Lựa chọn xây dựng các thôn, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu để làm hạt nhân, nhân ra diện rộng. Xây dựng, phát triển các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao ở các thôn, tổ dân phố.

* **Ở các cơ quan, đơn vị:** Xây dựng và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn hóa, văn minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Lịch sự, thân thiện, đạo đức, trách nhiệm, năng động, công tâm, kỷ cương; tránh thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm; đùn đẩy, né tránh. Vận động các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường; tự trang trí trụ sở, trồng hoa, cây xanh theo quy hoạch của thành phố; đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các quy định về xây dựng nét đẹp văn hóa, nếp sống văn minh ở nơi cư trú.

* **Ở các trường học:** Xây dựng văn hóa học đường phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội; thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong trường học, ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong cơ sở giáo dục, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, không để xảy ra tiêu cực trong tuyển sinh, giảng dạy; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện ứng xử đúng mực, thân thiện, chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn uy tín tập thể; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương học sinh.

Trang bị cho học sinh kỹ năng giao tiếp, ứng xử, lễ phép, hòa nhã, thân thiện, kính trọng, lễ phép với thầy, cô; không vi phạm nội quy nhà trường, không vi phạm trật tự an toàn giao thông; có ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường; xây dựng trường học an toàn, ngăn chặn bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học.

Hàng năm tổ chức từ 01 đến 02 cuộc giao lưu, thi tìm hiểu về văn hóa học đường, quy tắc ứng xử văn minh, thanh lịch trong trường học cấp thành phố; bảo đảm 100% các nhà trường hàng năm đều tổ chức cho học sinh tham quan tìm hiểu về lịch sử - văn hóa địa phương và có các hoạt động thiết thực về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp và tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường cộng đồng.

*** Ở nơi công cộng:** Xây dựng, hình thành nét đẹp văn hóa, ứng xử văn minh của người dân thành phố ở nơi công cộng: Không vứt rác bừa bãi; không viết, vẽ bậy, dán, bôi bẩn lên bờ tường, cây xanh, cột điện, cột đèn và các công trình công cộng khác; có ý thức giữ gìn, bảo vệ các công trình kiến trúc, các di tích văn hóa lịch sử và các di sản văn hóa. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao, kết hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo các thành phần, lứa tuổi tham gia.

2.1.2. Tập trung huy động các nguồn lực để phát triển văn hóa

Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng công viên sinh thái, trung tâm văn hóa - thể thao, nhà tang lễ, đài hóa thân... trên địa bàn thành phố; quy hoạch bố trí quỹ đất để xây dựng khu vui chơi, tiêu công viên tại các khu dân cư, xây dựng các tuyến phố đi bộ tại phường Đồng Tâm, phường Nguyễn Thái Học... để tổng kết, nhân rộng.

Đẩy mạnh xã hội hóa kết hợp với nguồn lực từ ngân sách thành phố để bổ sung hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phấn đấu mỗi phường có ít nhất 01 tuyến phố đi bộ phục vụ nhu cầu của nhân dân; mỗi xã, phường có ít nhất từ 01 đến 02 điểm vui chơi, thể thao tại các khu dân cư, 01 nhà văn hóa kiểu mẫu với thiết kế hiện đại, đồng bộ.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm văn hóa từ thành phố đến xã, phường có đủ phẩm chất, năng lực, văn minh, chuyên nghiệp; chú trọng động viên, khích lệ, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Hàng năm thành phố tổ chức mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng

nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn khu dân cư cho trường thôn, tổ trường tổ dân phố, Trường Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.

2.1.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố theo đúng mục tiêu, định hướng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Gắn nội dung nhiệm vụ xây dựng con người thành phố Yên Bái với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần xây dựng "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" tạo sự đồng thuận giữa các tầng lớp nhân dân.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng, các dịch vụ văn hóa, các sản phẩm văn hóa du nhập từ bên ngoài... kịp thời phát hiện, ngăn chặn đẩy lùi các hành vi tiêu cực, các yếu tố không lành mạnh trong hoạt động văn hóa từ cơ sở.

Xây dựng, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu; các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Có những biện pháp nhắc nhở, răn đe, xử lý đối với những tổ chức, cá nhân không chấp hành. Xây dựng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình hạnh phúc làm cơ sở để nhân rộng ra địa bàn thành phố. Định kỳ, hằng năm tổ chức từ 01 đến 02 hội thi về tìm hiểu nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

2.1.4. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc. Mở rộng và phát triển một số lễ hội truyền thống như: Lễ hội Đền Nam Cường, Đền Tuần Quán, Đền Bà Áo Trắng... gắn với phát triển du lịch nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hoá, giới thiệu, quảng bá nét đặc sắc của văn hoá con người thành phố Yên Bái.

Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nhất là nhà văn hóa, sân chơi bãi tập, khuôn viên, thiết bị tập luyện thể dục thể thao... để đáp ứng nhu cầu hội, họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao, phát triển các điệu múa, làn điệu dân ca, trò chơi dân gian ... tạo sân chơi giải trí lành mạnh trong nhân dân, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú, lành mạnh cho nhân dân.

Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tổ chức các hoạt động sáng tác, phổ cập rộng rãi các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề về văn hóa, con người thành phố Yên Bái. Khuyến khích nhân dân sáng tạo, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa bản sắc riêng của thành phố.

2.2. Xây dựng hình ảnh con người thành phố Yên Bái "Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"

2.2.1. Đối với cán bộ, đảng viên

* ***Nhiệm vụ chung:*** Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội, luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện hiệu quả Kế hoạch “Ngày thứ 7 cùng dân” và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

**** Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:***

(1) Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái”.

(2) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thực hiện cơ chế “*giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm*”, khuyến khích tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải trình; triển khai kịp thời cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám

làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

(3) Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo quy định.

2.2.2. Đối với công chức, viên chức

* **Nhiệm vụ chung:** Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thành phố Yên Bái hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, giữ gìn đoàn kết, văn minh trong ứng xử, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, thân thiện, đạo đức, trách nhiệm, năng động, công tâm, kỷ cương; tránh thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm; đùn đẩy, né tránh.

* Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

(1) Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức nêu cao ý thức trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; trong đó:

- Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

- Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Thân thiện, văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử với người dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Chấp hành nghiêm túc các quy định ở nơi công cộng.

- Chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần cầu thị, niềm nở, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; có tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải ứng xử có văn hóa, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp, của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác; chân thành, thân thiện và đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

(2) Bổ sung 05 chuẩn mực về con người thành phố Yên Bái “*Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập*” vào quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và nội quy, quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị; gắn với việc hằng năm ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, công

chức, viên chức. Tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các chuẩn mực con người thành phố Yên Bái “*Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập*” vào dịp tổng kết công tác năm.

(3) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh phong trào “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*”; phong trào “*Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức*”.

(4) Xây dựng phong cách ứng xử, lễ lồi làm việc chuẩn mực của công chức, viên chức đối với đồng nghiệp và Nhân dân. Nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa công sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống sách nhiễu, tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, đo độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

(5) Chú trọng cải tiến lễ lồi làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vị trí, việc làm và quá trình hội nhập, phát triển.

(6) Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống cách mạng ở địa phương, đơn vị. Phát động phong trào công chức, viên chức và Nhân dân tích cực tham gia sinh hoạt chính trị, tham gia các cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng, truyền thống ngành do Trung ương, Tỉnh, thành phố và các địa phương tổ chức.

(7) Tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị “*xanh, sạch, đẹp*”, “*cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa*”; phát động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào bảo vệ, trồng cây xanh, xây dựng mô hình cơ quan, phòng làm việc xanh.

(8) Duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trong đó lồng ghép việc tuyên truyền xây dựng 05 chuẩn mực con người thành phố Yên Bái.

2.2.3. Đối với lực lượng vũ trang

* **Nhiệm vụ chung:** Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; *chủ động, sáng tạo, tận tụy, linh hoạt*, có ý thức trách nhiệm, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

*** Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:**

(1) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “*Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ*” gắn với phong trào “*Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới*”, phong trào “*Công an nhân dân học tập thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy*”; đồng thời, phát động phong trào “*Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ trang*” với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng lực lượng, từng đơn vị.

(2) Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Quân nhân chuyên nghiệp; Điều lệnh Công an nhân dân; quy chế, quy trình công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp có mối quan hệ, tiếp xúc với Nhân dân trong thi hành nhiệm vụ. Xây dựng tác phong chính quy của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và xây dựng hình ảnh thân thiện của người cán bộ chiến sĩ trong lòng Nhân dân.

2.2.4. Đối với doanh nhân và những người sản xuất kinh doanh

*** Nhiệm vụ chung:** Xây dựng đội ngũ doanh nhân và những người sản xuất kinh doanh thành phố Yên Bái có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần hội nhập, ý chí vươn lên, có tinh thần cống hiến cho quê hương, đất nước; tuân thủ pháp luật, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao; sáng tạo, áp dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, tích cực tham gia góp sức vì cộng đồng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

*** Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:**

(1) Phát động phong trào thi đua yêu nước trong khối doanh nghiệp, doanh nhân giai đoạn 2021-2025 với tinh thần: “*Doanh nhân tài ba, quốc gia hưng thịnh*”, “*Tạo việc làm bền vững cho người dân là yêu nước*”, “*Làm giàu chân chính là yêu nước*”, “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn thành phố.

(2) Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Yên Bái và Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái; phát huy nội lực của từng doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển; lồng ghép tuyên truyền các chuẩn mực con người thành phố Yên Bái trong sinh hoạt câu lạc bộ.

(3) Tổ chức các lớp tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo, khởi sự doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh.

(4) Duy trì, tổ chức hiệu quả chương trình gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Yên Bái tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm.

2.2.5. Đối với trí thức

* **Nhiệm vụ chung:** Xây dựng đội ngũ trí thức thành phố Yên Bái có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học, có trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng; có nhiều công trình, sản phẩm, xây dựng đội ngũ trí thức có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

* Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

(1) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

(2) Thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục về lập trường tư tưởng cách mạng cho trí thức thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(3) Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025; có cơ chế, chính sách thu hút những trí thức có đức, có tài, có trình độ chuyên môn cao vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị; khuyến khích nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức để từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập, làm việc trong môi trường quốc tế.

(4) Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với trí thức để lắng nghe ý kiến về những vấn đề kinh tế, xã hội quan trọng của địa phương. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài thành phố; vận động, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạt động tham vấn, phản biện và giám định xã hội đối với việc hoạch định các chủ trương, chính sách lớn của thành phố. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ “*Trí thức trẻ thành phố Yên Bái*”.

(5) Quan tâm tổ chức các trại sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sỹ; trao giải thưởng về báo chí, văn học - nghệ thuật, sáng tạo khoa học và công nghệ

nhằm khuyến khích, tôn vinh trí thức có thành tích trong hoạt động báo chí, văn học - nghệ thuật, khoa học và phát triển công nghệ.

2.2.6. Đối với công nhân

* **Nhiệm vụ chung:** Xây dựng đội ngũ công nhân trên địa bàn thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; văn minh, lịch sự trong cuộc sống và công việc; không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đáp ứng yêu cầu trong quá trình hội nhập của thành phố, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành phố Yên Bái giàu đẹp, văn minh.

* Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

(1) Tuyên truyền, vận động đội ngũ công nhân trên địa bàn thành phố xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, có kỷ luật, thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; mạnh dạn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng trong lao động sản xuất để nâng cao năng suất lao động.

(2) Bổ sung các chuẩn mực của con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” vào thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế làm việc trong các doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

(3) Hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với phong trào “*Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa*”; phong trào “*Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động*”. Xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi thiết yếu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các khu công nghiệp, đẩy mạnh phong trào “*Công nhân lao động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”. Phối hợp tổ chức các hội thi, hội diễn, các giải thể thao thu hút công nhân lao động tham gia.

(4) Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “*Lao động giỏi, lao động sáng tạo*”. Đồng thời, thường xuyên đào tạo, huấn luyện an toàn cho công nhân, nâng cao ý thức, hiểu biết và nhận thức của công nhân về sản xuất an toàn.

(5) Không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp, phát huy vai trò của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công

nhân. Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân.

(6) Thành lập và phát triển các câu lạc bộ “*Công nhân sáng tạo*”, “*Công nhân làm kinh tế giỏi*”, “*Kết nối thanh niên công nhân*”, các câu lạc bộ văn hóa, thể thao; lồng ghép trong sinh hoạt của các câu lạc bộ nội dung về xây dựng con người thành phố Yên Bái.

2.2.7. Đối với nông dân

* **Nhiệm vụ chung:** Xây dựng người nông dân thành phố Yên Bái có ý chí vươn lên, tự tin, tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh của quê hương, năng lực của bản thân và cộng đồng; thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phát huy vai trò là chủ thể tích cực trong phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; tham gia đóng góp và hưởng lợi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập với thị trường trong nước và quốc tế; có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

* **Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:**

(1) Huy động nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh, bền vững. Lồng ghép các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

(2) Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tuân thủ các quy ước, nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

(3) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”.

(4) Chú trọng phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, bền vững. Tiếp tục xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP, có giá trị kinh tế cao. Phát triển nông nghiệp đa chức năng gắn với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch nông thôn. Vận động, tư vấn, hỗ trợ, đồng hành với nông dân để đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; Tổ chức hội nghị biểu dương hộ sản xuất kinh doanh giỏi; vận động

người dân đăng ký và tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “*Hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp*” theo quy định.

(5) Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho nông dân về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa xã hội; khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình nông dân tiên tiến, gia đình nông dân hạnh phúc, triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng người nông dân trong thời đại mới không chỉ mạnh về kinh tế mà còn mạnh về chính trị, văn hóa - xã hội.

(6) Thành lập và phát triển các câu lạc bộ “Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”; câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”; câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. lồng ghép nội dung xây dựng con người thành phố Yên Bái vào nội dung các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, từ đó góp phần nâng cao sự gắn bó, sẻ chia, đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ, lẫn nhau.

2.2.8. Đối với thế hệ trẻ

* **Nhiệm vụ chung:** Xây dựng thế hệ trẻ thành phố Yên Bái phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo; tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyên đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số; hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, nguồn nhân lực chất lượng cao, có tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, có ý thức giữ gìn và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

* Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

(1) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Đề án “*Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022*” của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

(2) Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “*Nâng cao chất lượng giáo dục thành phố Yên Bái, gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025*”, gắn với triển khai thực hiện mô hình “*Trường học hạnh phúc*”; “*Lớp học hạnh phúc*” trên địa bàn thành phố hướng tới xây dựng môi trường giáo dục “*an toàn, yêu thương, tôn trọng*”; xây dựng mô hình “*Cộng đồng học tập*” tạo cơ hội cho mọi thanh niên, đoàn viên học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, có tri thức và kỹ năng.

(3) Tổ chức đoàn thanh niên các cấp cần chủ động thực hiện các chương trình thanh niên, các đề án thanh niên tham gia phát triển kinh tế; tạo điều kiện, cơ hội về việc làm cho thanh niên; xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng.

(4) Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Thanh niên thi đua rèn luyện”, “Thanh niên thi đua cống hiến”, “Thanh niên sống có trách nhiệm”, phong trào “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”. Thành lập và phát triển các câu lạc bộ “Thanh niên tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái”; “Thanh niên với pháp luật”; “Tri thức trẻ thành phố Yên Bái”. Thành lập các hội, câu lạc bộ thể dục thể thao tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong thanh niên.

(5) Thành lập và phát triển các câu lạc bộ sở thích trong trường học; Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”; câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp”. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống; hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống; sinh hoạt tại địa chỉ đỏ; gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tham quan bảo tàng; di tích lịch sử cách mạng...

(6) Duy trì chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến gắn với gắn việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.2.9. Đối với phụ nữ

* **Nhiệm vụ chung:** Xây dựng người phụ nữ thành phố Yên Bái thân thiện, nhân ái, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân và đóng góp quan trọng vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới.

***Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:**

(1) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

(2) Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng và phát triển các mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh

tế, xóa đói giảm nghèo”, “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”, phát huy có hiệu quả câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái.

(3) Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội để phát triển toàn diện; đặc biệt là phụ nữ ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ người dân tộc thiểu số.

(4) Tiếp tục quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ nữ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo phổ biến, quán triệt sâu rộng mục đích, yêu cầu, mục tiêu của kế hoạch tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch của Thành ủy thành chương trình, kế hoạch phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị mình gắn với phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện theo thời gian cụ thể. Đồng thời, thường xuyên đánh giá, đôn đốc, đảm bảo yêu cầu đề ra, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (*qua phòng Văn hóa - Thông tin thành phố*) tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, báo cáo năm gửi trước **ngày 10/12/2021**.

2. Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị, xã, phường; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả Kế hoạch. Báo cáo Thành ủy về kết quả thực hiện theo quy định.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư trong việc xây dựng văn hóa, con người thành phố Yên Bái “*Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập*”. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung bộ tài liệu tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hoá thành phố Yên Bái; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài liệu trong tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy cho học sinh, sinh viên và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Kế hoạch.

Chủ trì phối hợp với các Cơ quan giúp việc Thành ủy, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ

đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch. Báo cáo kết quả theo quy định với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- Thường trực Thành ủy,
- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ TP,
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố,
- MTTQ, đoàn thể thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VT/TU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Đỗ Đức Minh

**PHÂN CÔNG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA,
CON NGƯỜI THÀNH PHỐ YÊN BÁI "VĂN MINH, THÂN THIỆN, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, HỘI NHẬP"**

(Kèm theo Kế hoạch số 89 -KH/TU ngày 20/9/2021 của Thành ủy Yên Bái)



STT	Nhiệm vụ	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chịu trách nhiệm	Cơ quan phối hợp	Lãnh đạo thành phố phụ trách
1	Chỉ đạo, hướng dẫn các Cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân.	Quý III/2021	Ban Tuyên Giáo Thành ủy	Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc	Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
2	Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Gắn nội dung nhiệm vụ xây dựng con người thành phố Yên Bái với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần xây dựng "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" tạo sự đồng thuận giữa các tầng lớp nhân dân.	Quý III/2021	Ban Tuyên Giáo Thành ủy	Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc	Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
3	Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng văn hóa, con người thành phố Yên Bái "Văn minh, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập" của ngành, cơ quan, đơn vị mình đảm bảo cụ thể, chi tiết và bám sát các chuẩn mực chung con người Yên Bái và các chuẩn mực cụ thể cho từng nhóm đối tượng phù hợp với từng ngành, lĩnh vực; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.	Quý III/2021	Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường		Chủ tịch UBND thành phố

STT	Nhiệm vụ	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chịu trách nhiệm	Cơ quan phối hợp	Lãnh đạo thành phố phụ trách
4	Rà soát, đưa các nội dung của về xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn minh; 05 chuẩn mực về con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” vào quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và nội quy, quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị; quy ước thôn, tổ dân phố.	Năm 2021	Cơ quan Tổ chức - Nội vụ	Phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, phường	Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách Văn hóa xã hội
5	Thực hiện các nội dung xây dựng văn hóa, con người thành phố Yên Bái Văn minh, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép với các phong trào và cuộc vận động xã hội rộng lớn như 04 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng văn hóa giao thông, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn kết thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.	Năm 2021	Phòng Văn hóa và Thông tin	Phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, phường	Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách Văn hóa xã hội
6	Bổ sung vào tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua những nội dung, chỉ tiêu có liên quan tới việc triển khai thực hiện Kế hoạch	Năm 2021	Cơ quan Tổ chức - Nội vụ	Phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, phường	Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách Văn hóa xã hội
7	Hàng năm, tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện tại cơ quan đơn vị, bình xét các cá nhân đạt được các tiêu chí xây dựng con người thành phố Yên Bái để kịp thời biểu dương, khen thưởng tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.	Xong trước ngày 10/12/2021	Phòng Văn hóa và Thông tin	Phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, phường	Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách Văn hóa xã hội
8	Lựa chọn, bình xét, đề xuất khen thưởng các cá nhân, cơ quan, đơn vị tiêu biểu trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái "Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập".	Năm 2021	Phòng Văn hóa và Thông tin	Cơ quan Tổ chức - Nội vụ	Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách Văn hóa xã hội

STT	Nhiệm vụ	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chịu trách nhiệm	Cơ quan phối hợp	Lãnh đạo thành phố phụ trách
9	Thẩm định hồ sơ khen thưởng các cá nhân, cơ quan, đơn vị tiêu biểu trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái "Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập".	Năm 2021	Cơ quan Tổ chức - Nội vụ	Phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, phường	Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách Văn hóa xã hội
10	Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch.	Năm 2021	MTTQ thành phố và các Đoàn thể chính trị - xã hội	Phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, phường	Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
11	Tham mưu theo dõi, đánh giá, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.	Năm 2021	Phòng Văn hóa và Thông tin	Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền	Chủ tịch UBND thành phố
12	Tham mưu tổ chức hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2021.	Tháng 01 năm 2022	Phòng Văn hóa và Thông tin	Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền	Chủ tịch UBND thành phố